

บริดจิสโตนรวมพลังจิตอาสาปลูกป่าโกงกาง ปันคืนสมดุลสู่ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

[สมุทรสงคราม] (18 พฤษภาคม 2561) – บริดจิสโตน ผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย นำโดย มร.ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร นำจิตอาสาจำนวนกว่า 200 คน ประกอบด้วยพนักงานบริษัทบริดจิสโตนในประเทศไทย ผู้แทนจำหน่าย และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม “Green Hands Special : บริดจิสโตนอาสา ปลูกป่าโกงกาง” ด้วยการปลูกต้นโกงกางจำนวนกว่า 2,000 ต้น เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคกนาค จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อคืนสมดุลให้แก่ธรรมชาติด้วยการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่สร้างความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ท้องทะเลไทยและฟื้นฟูแหล่งอาหารให้ชุมชนชายฝั่งทะเล พร้อมสร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

มร.ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจิสโตน จำกัด กล่าวว่า “ผมขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่มาร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนและตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลนร่วมกัน โดยหนึ่งในความมุ่งมั่นและตั้งใจของไทยบริดจิสโตน คือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดำเนินภายใต้โครงการ “Green Hands Special” สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริดจิสโตนภายใต้ “Our Way to Serve¹” หรือ “วิถีการดำเนินงานของเรา” ด้านการสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจและการรักษาสิ่งแวดล้อม ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในวันนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการปลูกป่าให้เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังปลูกจิตสำนึกในการรักษาป่า และเพิ่มความสุขใจให้ผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูล นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีจิตสาธารณะ คิดดี ทำดี รู้จักแบ่งปันเพื่อประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม ”

โครงการ Green Hands Special เป็นหนึ่งในโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของไทยบริดจิสโตนที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยหนึ่งในความตั้งใจของบริษัทฯ คือ การส่งเสริมให้พนักงานบริดจิสโตนร่วมกันเพิ่มพื้นที่ป่าให้ประเทศไทย สนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม รักษาไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อประโยชน์ทั้งต่อคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นต่อ ๆ ไปในอนาคต

จากพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจของทุกคนที่เล็งเห็นประโยชน์ของป่าชายเลนซึ่งเป็นเสมือนบ้านของสัตว์ทะเล ได้ช่วยสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลวัยอ่อนและเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์ทะเล อีกทั้งยังช่วยป้องกันบรรเทาปัญหาการกัดเซาะ บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลของไทยซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อกิจกรรมที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลอีกด้วย

'Our Way to Serve' หรือ วิธีในการดำเนินงานของเรา คือ เจตนารมณ์ของกลุ่มบริดจสโตนต่อการมีความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) โดยมุ่งเน้นพัฒนา 3 ด้านหลักด้วยกันคือ 1. พัฒนาระบบการขนส่ง/การเดินทางอัจฉริยะที่ปลอดภัย (การขนส่ง) 2. สร้างสังคมที่เข้มแข็งและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ (ผู้คน) และ 3. สร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจและการรักษาสິงแวดล้อม (สิ่งแวดล้อม)



ผู้บริหารจากบริดจสโตนถ่ายภาพร่วมกับสื่อมวลชน



มร.ยาสุฮิโระ โมริตะ มอบเสื้อชูชีพแก่ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคก



อาสาสมัครจากบริดจสโตนร่วมกันปลูกป่าโกงกาง



อาสาสมัครจากบริดจสโตนร่วมกันปลูกป่าโกงกาง

เกี่ยวกับ บริดจสโตน

บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น มีสำนักงานใหญ่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทผลิตรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากการผลิตยางรถยนต์สำหรับการนำไปใช้ที่หลากหลายกว้างขวางแล้ว ยังผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่หลากหลายครอบคลุมในวงกว้างซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ยางอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์กีฬา ผลิตภัณฑ์ของบริดจสโตน มีจำหน่ายมากกว่า ประเทศทั่วโลก 150

สำหรับประเทศไทย บริดจสโตนประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำทางการตลาดยางรถยนต์ในประเทศตลอดกว่า 49 ปี นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการในปี พ.ศ.2512 โดยมีแนวทางการทำงาน คือ มุ่งมั่น ริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดค้น วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ในทุกๆด้านให้ดีที่สุดและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศ ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิต การตรวจสอบควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน นอกจากนี้บริดจสโตนยังส่งเสริมและรักษาสິงแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมให้สอดคล้องกับปรัชญาที่ยึดมั่นเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลกว่า "รับใช้สังคม ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า" (Serving Society with Superior Quality)

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

นางสาวภัทรวลดี ชันทอง

ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์: 02-636-1505 ต่อ 2381